



# ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีวินัยในการทำงาน บริหารอย่างมีคุณภาพ

ข่าว สร.กสย. 14/2555

## สรุปสาระสำคัญที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สร.กสย.) ครั้งที่ 5/2555

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สร.กสย.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ สร.กสย.ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมรัชฎา สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ สรุปสาระสำคัญของที่ประชุมฯ ให้ อนุกรรมการ สมาชิก สร.กสย. ได้ทราบดังนี้...

### ❖ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สร.กสย.ได้ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพและไมตรี แรงงานจากส่วนงานต่างๆ ไม่ว่ารัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือภาครัฐ ต่างพร้อมใจกันแสดงพลังเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ยังผลให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

### ❖ เรื่อง การปรับโครงสร้างของพนักงาน สกย.

เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างนำเสนอให้คณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางเห็นชอบ โดยประชุม สร.กสย. ก็ยังไม่มีคำตอบที่ดีในกรณีมีการปรับโครงสร้างของพนักงาน เห็นว่าเรื่องโครงสร้างเดิมก็ได้อยู่แล้ว เพียงแต่มีการเพิ่มพนักงานให้มีความเพียงพอกับปริมาณงานของ สกย.เพื่อให้มีการบริการเกษตรกรเจ้าของสวนยางได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพกับพนักงานในการปฏิบัติงาน

### ❖ เรื่อง ความก้าวหน้าการเจรจาข้อเรียกร้อง

ผู้แทนเจรจาทั้งสองฝ่ายจะมีการกำหนดวันเจรจากันอีกครั้งในช่วงปลายเดือน การเจรจาทุกครั้งที่ผ่านมาได้มีการหาข้อยุติได้หลายข้อ รายละเอียดข้อเรียกร้องที่สามารถตกลงกันได้จะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป

### ❖ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ที่ประชุมเห็นสมควรผลักดันโครงการฯผ่าน รมช.เกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากผลของการตอบแบบสอบถามมีพนักงาน สกย.สนใจเข้าร่วมโครงการฯจำนวนมาก

### ❖ เรื่อง ติดตามการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

เรื่องดังกล่าวได้มีการเห็นชอบจากคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ ครส. รอเข้าสู่ ครม.เพื่อเห็นชอบ และที่ประชุมยังเห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการและให้ สกย.มีการเตรียมพร้อมในการอนุมัติจ่ายให้กับพนักงาน รายละเอียดเรื่องดังกล่าวจะนำเสนอให้สมาชิก สร.กสย.ทราบในข่าว สร.กสย.ฉบับต่อไป

❖ **เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการติดต่อประสานงานว่าจ้างนายความ เพื่อฟ้องร้อง สกย. กรณีการแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน**

ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมไม่ขอนำเสนอในรายละเอียด ถ้ามีการดำเนินการเป็นผลสำเร็จ เมื่อไรจะนำเสนอให้ สมาชิกทราบโดยละเอียด

❖ **เรื่อง การดำเนินการในแง่กฎหมายการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย**

สร.กสย.ต้องการสะท้อนให้ พนักงาน สกย. ได้รู้ถึงข้อดี ข้อเสีย ในการเปลี่ยนแปลงฐานะรัฐวิสาหกิจ จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็น การยางแห่งประเทศไทย ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการ ศึกษา วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... ขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้มีการประชุมและ ทำการ ศึกษา เคาระห์ เรียบร้อยแล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมให้เผยแพร่ให้ สมาชิก สร.กสย.และพนักงาน สกย.ทราบก่อนและให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน สร.กสย.

❖ **เรื่อง เพื่อพิจารณาการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554**

ที่ประชุมสรุปตามมติเดิมที่กำหนดจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานี หรือ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมสรุป กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 โดยกำหนดจัดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

❖ **เรื่อง การรณรงค์ให้ลูกจ้างชั่วคราวในรัฐวิสาหกิจเป็นพนักงานประจำ**

ที่ประชุมเห็นว่าถ้าให้มีการดำเนินการเป็นลูกจ้างประจำจะดำเนินการให้สามารถเห็นผลในทางปฏิบัติได้ง่ายกว่า ให้มีการศึกษากรณีการแต่งตั้งพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และสร.ยังมีการสนับสนุนในกรณีดังกล่าวซึ่งเห็นเป็นแนวทาง เดียวกัน

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย.

12 มิถุนายน 2555